



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๓ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๑ งาน

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๓ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๑ งาน ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี ชั้นที่ ๑ เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้-

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีรายชื่อในการขอรับเอกสารสอบราคาฯ ครั้งนี้ เท่านั้น
๒. เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และแสดงวัตถุประสงค์ในการรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างฯ ดังกล่าว
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของสำนักงานหรือของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของสำนักงานหรือของทางราชการ
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างฯ ครั้งนี้
๖. ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานปรับปรุงอาคารสถานที่จนประสบผลสำเร็จมาแล้วให้กับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่น่าเชื่อถือได้ในประเทศไทย อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) ผลงาน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานไม่เกินกว่า ๔ (สี่) ปี จนถึงวันยื่นซองสอบราคา (โดยแนบสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบสั่งจ้างและ/หรือหนังสือรับรองผลงานมาพร้อมด้วย) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ
๗. ผู้เสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือผู้เข้าร่วม (Consortium) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการสอบราคาในนามของกิจการร่วมค้าหรือผู้เข้าร่วม ตั้งแต่การขอรับเอกสารสอบราคา การยื่นซองสอบราคา จนถึงสิ้นสุดข้อผูกพันกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๘. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๙. คู่สัญญา



๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทถ้วน คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๑๐. มีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางในการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าเพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑๓ (สุราษฎร์ธานี) จำนวน ๑ งาน เป็นเงิน ๑,๐๗๖,๗๕๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๔ เลขที่ ๘๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๗๔๒๕-๑๗๔๔ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจ ทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมี หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ สุราษฎร์ธานี ชั้นที่ ๑ เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๑ ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใน วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๔ เลขที่ ๘๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๔

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายมานิชญ์ จารุสมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลกลาง รักษาการแทน

รองเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการ กสทช.

